

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2021**

1. Câu chuyện học hỏi

“Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Càng ngẫm nghĩ về lời nhắc nhở của ông bà mình, càng cảm nhận ý tứ sâu sắc qua hai chữ “học hỏi” – muốn “học” phải “hỏi”. Hỏi cho rõ nguồn cơn, để tường tận việc này việc kia xuất phát từ đâu và sẽ đi về đâu. Hỏi để khám phá những điều chưa biết, chưa được vươn tới trong một thế giới bao la. Hỏi để tìm hiểu bản chất bên trong và hình dung những mối dây liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng. Những câu hỏi đúng sẽ mở ra hành trình đi đến giải pháp đúng và hành động đúng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. DeoCa Group đề xuất đầu tư Dự án đường An Hữu – Cao Lãnh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và đơn vị tư vấn đưa ra 02 phương án về hướng tuyến của dự án, trong đó phương án 1 có chiều dài 32km, tổng mức đầu tư 6.020 tỷ đồng; phương án 2 có chiều dài 28km, tổng mức đầu tư 5.288 tỷ đồng. Có 02 hình thức, đó là đầu tư theo hình thức đối tác công tư và đầu tư công kết hợp với đầu tư theo đối tác công tư.

Về quy mô mặt cắt ngang, Công ty dự kiến giai đoạn 1, tuyến đường có vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường 17m, có 04 làn xe. Giai đoạn hoàn thiện, vận tốc thiết kế được nâng lên 100km/h, nền đường rộng 23m, có 04 làn xe, mỗi làn rộng 3,75m.

Nhấn mạnh, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông là một trong những nội dung ưu tiên của tỉnh Đồng Tháp, trong đó có đầu tư Dự án đường cao cấp An Hữu – Cao Lãnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa mong muốn sớm triển khai đầu tư Dự án này và thời gian hoàn vốn tối đa là 15 năm, thay vì 22 năm hoặc 17 năm như Công ty đề xuất. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư theo chiều sâu

Làm việc với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư vào sáng 25/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị khi đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay, nhất là trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu Trung tâm bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các lĩnh vực mũi nhọn, chú trọng phát triển theo chiều sâu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân, phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Phấn đấu thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Chiều 25/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn và một số sở làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh để nắm tình hình hoạt động của đơn vị.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành phải quan tâm, đầu tư phù hợp và theo dõi, kịp thời tham mưu những nội dung có liên quan, phấn đấu

thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh là thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Đối với những vướng mắc về cơ chế chính sách, các quy định chung, ông Huỳnh Minh Tuấn cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị đề tháo gỡ, nhằm giúp cho hoạt động của hợp tác xã cũng như Liên minh hợp tác xã tỉnh được thuận lợi và phát triển. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Thực hiện chỉ đạo này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức đánh giá sát, đúng thực chất tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2021; phân tích, dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước và trong tỉnh, địa phương, những cơ hội, thách thức đối với sự phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương để có giải pháp ứng phó phù hợp, nắm bắt cơ hội và hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội” trong tình hình mới; cùng cả nước thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát nhằm thúc đẩy kinh tế tiếp tục tăng trưởng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trên 7,0%. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Tăng cường thực hiện các quy định phòng cháy, chữa cháy và cư trú

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Về công tác quản lý cư trú, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung vào các hộ gia đình, các cơ sở cho thuê lưu trú tại các khu vực vùng sâu, vùng xa; tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân các nội dung của Luật Cư trú và các văn bản có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949